

Tứ Hiệp, ngày 04 tháng 3 năm 2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN
CHỦ ĐỀ: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT
NĂM HỌC 2022 – 2023

Hiện nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, được sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể cơ sở, trong đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh. Để khống chế, đẩy lùi dịch sốt xuất huyết, với quyết tâm không có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, không phát sinh ổ dịch trong trường và trên địa bàn xã Tứ Hiệp.

Cán bộ trung tâm y tế huyện, xã và y tế nhà trường đã tuyên truyền đến các CBGV- NV và các em học sinh trường THCS Chu Văn An về nguyên nhân gây bệnh, và cách phòng chống dịch sốt xuất huyết, để các em tự bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời tuyên truyền đến người thân trong gia đình kiến thức phòng ngừa dịch sốt xuất huyết.

Hàng tuần, học sinh lao động trong và khu vực quanh nhà trường, dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ, kiểm tra và lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết, thả cá vào bể nước của nhà trường để tiêu diệt bọ gậy, lăng quăng, góp phần phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn:

NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH, CÁCH LÂY TRUYỀN:

– Bệnh SXH do virus Dengue (Đen- gơ) gây nên. Virus Dengue lây truyền từ người bệnh sang người lành qua loài muỗi có tên là Aedes aegypti (An-des-ê-gyp-ti) thường được gọi là muỗi vằn.

– Muỗi vằn có màu đen, trên thân và chân có những đốm trắng. Muỗi thường đậu ở quần áo, chăn, màn trong nhà.

– Muỗi vằn hoạt động hút máu và ban ngày, cao nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT:

Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và phòng chống muỗi đốt.

– Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách:

+ Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

+ Thả cá hoặc mê zô vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể, giếng, chum, vại...) để

diệt lăng quăng/bọ gậy.

+ Thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ (lũ, khạp...) hàng tuần.

+ Thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá..., dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến.

+ Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn/tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa/bình bông.

- Phòng chống muỗi đốt:

+ Mặc quần áo dài tay.

+ Ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày.

+ Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi...

+ Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi.

+ Cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt để tránh lây lan bệnh cho người khác.

- Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Thực hiện khẩu hiệu:

"Không có lăng quăng - Không có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết".



Nguyễn Thị Hồng Thịnh

PHỤ TRÁCH Y TẾ

Lưu Thu Hương